



แผนแม่บทการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ

พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๗๑

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	๑
บทนำ	๒
แผนแม่บทการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๗๑	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้นทาง	๖
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู คุณภาพสิ่งแวดล้อม	๑๓
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	๒๕

คำนำ

แผนแม่บทการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ เป็นแผนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๘๑ ในระยะ ๕ ปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์กองทัพอากาศด้านสิ่งแวดล้อมนั่นคือ "การเป็นกองทัพอากาศสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใน พ.ศ.๒๕๘๑" โดยมีเป้าหมายในการทำให้ขยะมูลฝอยเหลือศูนย์ (Zero Waste) น้ำสะอาดมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค มีการบำบัดน้ำเสียได้มาตรฐาน สภาพอากาศ แสง และเสียงอยู่ในระดับมาตรฐานเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และอยู่อาศัย

แผนแม่บทการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ จัดทำโดยคณะ จนท.ทำงานจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ มี พล.อ.ต.ทินกร อินทร์ทอง เป็นหัวหน้าคณะ จนท.ทำงาน ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก พล.อ.อ.ธำรง นาคทรพรพ ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อม ทอ.มอบหมายให้นำแนวทางตามยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๘๑ มาขยายความสู่การปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้นทาง การพัฒนาระบบจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ และพัฒนาการบริหารงานและเครือข่ายอย่างเหมาะสม โดยการทบทวนยุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ออกมาเป็นแผนงาน โครงการและกิจกรรม ในการดำเนินการต่อไปในระยะ ๕ ปีต่อเนื่องจากแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกภาคส่วนของกองทัพอากาศที่เกี่ยวข้องจะได้ให้ความสำคัญต่อการนำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งให้กองทัพอากาศมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

บทนำ

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยอยู่ในช่วงที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในหลายบริบทเชิงโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อม ทั้งจากปัจจัยภายในประเทศผสมผสานกับปัจจัยภายนอกจากการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล โดยเฉพาะการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ จำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นในทรัพยากรที่มีอยู่เท่าเดิมหรือเสื่อมโทรมลง ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตให้สอดคล้องต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น มีวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ค.ศ.๒๐๓๐ กำหนดทิศทางการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและพันธุกรรมที่เกี่ยวข้อง ทำให้ไทยต้องพร้อมรับภาระในการลดก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น นอกจากนี้ บันทึกความตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่นานาชาติประเทศได้รับรองร่วมกันเมื่อ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ มุ่งควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกินกว่า ๒ องศาเซลเซียส และประเทศไทยได้ลงนามรับรองบันทึกความตกลงดังกล่าวเมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ส่งผลให้ไทยต้องมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและบริการ ตลอดจนภาคครัวเรือน เป็นแรงกดดันให้ประเทศต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต และการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานชีวภาพให้มากขึ้น

รัฐบาลได้เผยแพร่ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมีเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ในปี พ.ศ.๒๕๗๙ ว่า เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ มีพื้นที่สีเขียวใหญ่ขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีวิสัยทัศน์ สรูปความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมได้ว่า ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นความมั่นคงของอาหาร พลังงานและน้ำ ความสมบูรณ์ของทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถสร้างการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้จัดระบบอนุรักษ์ พื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ วางระบบบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม

กองทัพอากาศตระหนักในความสำคัญของปัญหาและเพื่อให้เกิดการดำเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล ผู้บัญชาการทหารอากาศอนุมัติเมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ให้จัดทำยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ มีเป้าหมายให้ กองทัพอากาศเป็นกองทัพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อยู่บนหลักการความยั่งยืน สามารถจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และให้ข้าราชการ ทอ.มีจิตสำนึก มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเมื่อ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้จัดทำยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ กำหนดเป้าหมาย "กองทัพอากาศสีเขียว โดยการจัดการขยะให้เหลือศูนย์ น้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ ระบบบำบัดน้ำเสีย

มีประสิทธิภาพ อากาศมีคุณภาพดี ปราศจากมลพิษ" ให้ใช้แนวทางยุทธศาสตร์ ในการจัดการขยะ น้ำ และอากาศ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้นทาง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู คุณภาพสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งได้มีการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศประกอบด้วย วิสัยทัศน์กองทัพอากาศด้านสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และกำหนดให้มีแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศเป็นเครื่องมือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

แผนที่ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทอ.



วิสัยทัศน์กองทัพอากาศด้านสิ่งแวดล้อม กำหนดให้กองทัพอากาศเป็น "กองทัพอากาศสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" มีเป้าหมายให้ขยะเหลือศูนย์ น้ำสะอาดเพียงพอ การบำบัดน้ำเสียได้มาตรฐาน สภาพอากาศ แสง และเสียงอยู่ในเกณฑ์ระดับมาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้นทาง มีเป้าหมายให้ข้าราชการและครอบครัว ทอ. มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้ปัญหามลพิษที่ต้นทางลดลงได้ตามมาตรฐานที่กำหนดประกอบด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ คือ

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการใช้สินค้าและบริการทั้งอุปโภคและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการใช้การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทั้งส่วนของผู้ใช้และผู้ขาย และออกมาตรการควบคุมในส่วนที่จำเป็น

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ปลุกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมจัดกิจกรรมในพื้นที่ หรือผ่านสื่อของ ทอ.และสื่อออนไลน์ ในเรื่องความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น หลักการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) การคัดแยกขยะ การใช้น้ำอย่างถูกวิธี การบำบัดน้ำที่ต้นทาง การปลูกพืชสวนครัว การลดและป้องกันมลพิษทางอากาศ

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ กำหนดมาตรการและควบคุมการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของข้าราชการและครอบครัว ทอ.เช่น การใช้กระดาษโพลีเอสเตอร์และถุงพลาสติก การคัดแยกขยะ การทิ้งขยะ การปล่อยน้ำเสีย การควบคุมฝุ่นละออง จากงานก่อสร้าง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู คุณภาพสิ่งแวดล้อม มีเป้าประสงค์ให้สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการ ให้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ส่งเสริม กำกับดูแลการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และมาตรฐาน ของรัฐ และ ของ ทอ.

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ การจัดการขยะมูลฝอย ครอบคลุมถึงการกำหนดจุดทิ้ง วงรอบการจัดเก็บรวบรวม การจัดการกับขยะมูลฝอยแต่ละประเภท โดยมีจุดมุ่งหมายให้ขยะที่สะสมใน ทอ.เป็นศูนย์

กลยุทธ์ที่ ๒.๓ การจัดการคุณภาพน้ำ การระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาหน้าน้ำเสีย เช่น การจัดการให้คุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค ระบบประปา คู คลอง ท่อ สำหรับระบายน้ำ

กลยุทธ์ที่ ๒.๔ การจัดการคุณภาพอากาศ แสงและเสียง เช่น การใช้น้ำมันพืชมลพิษต่ำ การมีอุปกรณ์ ป้องกันในผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง

กลยุทธ์ที่ ๒.๕ การพัฒนาภูมิสถาปัตยกรรมและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การทำสวน เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มีเป้าประสงค์ให้มีการบริหารจัดการ เรียนรู้ และพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมมือกับ ทอ.แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาโครงสร้างในการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม กำหนดโครงสร้าง ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดโครงสร้างสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศอย่างเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ สร้างเครื่องมือ และกลไกในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่น การจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศจัดการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๓.๓ เสริมสร้างเครือข่ายประชารัฐการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทอ. โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ระหว่าง ทอ.กับหน่วยงานต่าง ๆ

นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ เพื่อพัฒนาสู่กองทัพอากาศที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ ในข้อ ๔ ด้านการส่งกำลังบำรุง (Logistics) ข้อ ๔.๒ ส่งเสริมการบริหารและจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมของกองทัพอากาศ เพื่อลดมลภาวะและปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดสรรพื้นที่กองทัพอากาศ บางส่วนให้เป็นเครื่องมือในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นปอดให้กับสังคม รวมทั้งส่งเสริม การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ตลอดจนจัดหาพลังงานทดแทนที่เหมาะสม สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีนโยบายเร่งด่วน (Quick wins) ข้อ ๓ คณะทำงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ ดำเนินงานส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมในกองทัพอากาศ โดยการลดจำนวนขยะ บริหารจัดการขยะ ลดมลพิษ และลดการทำลายสิ่งแวดล้อม

- ๕ -

จากยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ และนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ จึงได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งแวดล้อมระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) ต่อเนื่องจากแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ โดยให้ความสำคัญและมุ่งเน้นในการป้องกัน รักษา และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับการจัดการให้มีคุณภาพดี ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ แผนแม่บทการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำมาใช้ดำเนินการ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม แบ่งได้เป็น ๓ หัวข้อประเด็นยุทธศาสตร์ โดยภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะจำแนกองค์ประกอบในส่วนของจัดการด้านขยะมูลฝอย การจัดการด้านน้ำ และการจัดการด้านอากาศ แสงและเสียง โดยแสดงรายละเอียดของแต่ละส่วนในบทต่อไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้นทาง

๑.๑ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้นทาง

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
	๖๗	๖๘	๖๙	๗๐	๗๑
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการใช้สินค้าและบริการทั้งอุปโภคและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัด ๑.๑.๑ ร้อยละของร้านค้ากองทัพอากาศ ที่ไม่ใช้ภาชนะโฟมในการจำหน่ายสินค้า ตัวชี้วัด ๑.๑.๒ ร้อยละของร้านค้ากองทัพอากาศ ที่ไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าให้ผู้รับบริการ ตัวชี้วัด ๑.๑.๓ ร้อยละของร้านค้าและครอบครัวกองทัพอากาศ ที่ใช้และมีการดูแลรักษาบอดักไขมัน					
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัด ๑.๒.๑ ร้อยละของร้านค้าและครอบครัวกองทัพอากาศ ที่ใช้และมีการดูแลรักษาบอดักไขมัน ตัวชี้วัด ๑.๒.๒ ร้อยละการลดลงของปริมาณขยะที่เก็บรวบรวมภายในกองทัพอากาศ ตัวชี้วัด ๑.๒.๓ ร้อยละของคุณภาพน้ำทิ้งจากเขตสำนักงาน บ้านพักอาศัย ภายในกองทัพอากาศ					
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ กำหนดมาตรการและควบคุมการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของข้าราชการและครอบครัว ทอ. ตัวชี้วัด ๑.๓.๑ มีการกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและนำไปปฏิบัติ					

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้นทาง

เป้าประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการและครอบครัวกองทัพอากาศมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้ปัญหามลพิษที่ต้นทางลดลงได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (ลบ.)					งบประมาณรวม	หน่วยดำเนินการ
			๖๗	๖๘	๖๙	๗๐	๗๑		
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย									
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการใช้สินค้าและบริการที่อุปโภคและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	๑.๑.๑ แผนงานส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการใช้สินค้าและบริการที่อุปโภคและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	(๑) กิจกรรมส่งเสริมการไม่ใช้ภาชนะโฟมในการจำหน่ายสินค้าและบริการของร้านค้ากองทัพอากาศ	เพื่อลดปริมาณขยะจากภาชนะโฟมจากการจำหน่ายสินค้าและบริการของร้านค้ากองทัพอากาศ	๐.๕	๐.๕	๐.๕	๐.๕	๒.๕	(คอนเมือง) สภ.พอ. ศว.ทอ. (ต่างจังหวัด) กองบิน รร.การบิน รร.นบก.
		(๒) กิจกรรมส่งเสริมการไม่ใช้ภาชนะพลาสติกในการจำหน่ายสินค้าและบริการของร้านค้ากองทัพอากาศ	เพื่อลดปริมาณขยะจากภาชนะพลาสติกจากการจำหน่ายสินค้าและบริการของร้านค้ากองทัพอากาศ	๐.๕	๐.๕	๐.๕	๐.๕	๒.๕	
		(๓) กิจกรรมส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการ ทอ.เลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๐.๕	๐.๕	๐.๕	๐.๕	๒.๕	

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (ลบ.)					งบประมาณรวม	หน่วยดำเนินการ
			๖๗	๖๘	๖๙	๗๐	๗๑		
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม	๑.๒.๑ แผนงานปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม (๑) กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึก และการรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะ	เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการจัดการขยะที่ถูกต้องให้กับข้าราชการ ทอ.รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีระหว่าง ทอ.และประชาชน	๑.๐	๐.๕	๑.๐	๐.๕	๑.๐	(ตอนเมือง) นชต.ทอ. (ต่างจังหวัด) กองบิน รร.การบิน ร.ร.นนท.	
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ กำหนดมาตรการและควบคุมการปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อมของข้าราชการและครอบครัว ทอ.	๑.๓.๑ แผนงานกำหนดมาตรการและควบคุมการปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อมของข้าราชการและครอบครัว ทอ. (๑) ปรับปรุงระเบียบ กองทัพอากาศด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของข้าราชการและครอบครัว ทอ.	เพื่อปรับปรุงระเบียบ มาตรการบังคับใช้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงบทกำหนดโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม						(ตอนเมือง) คณก.สิ่งแวดล้อม ทอ. กพ.ทอ.	
ด้านการจัดกา									
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการใช้สินค้าและบริการทั้งอุปโภคและบริการโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัด ๑.๑.๓ ร้อยละของร้านค้าและครอบครัว กองทัพอากาศ ที่ใช้และมี การดูแลรักษาบำบัดแก้ไข							(ตอนเมือง) สท.ทอ. ศทอ.ทอ. อ.ย. (ต่างจังหวัด)	

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (ลบ.)					งบประมาณรวม	หน่วยดำเนินการ
			๖๗	๖๘	๖๙	๗๐	๗๑		
	(๑) กิจกรรมส่งเสริมการใช้บ่อตกไข่ม้วน/ปรับปรุงบ่อตกไข่ม้วน บริเวณร้านค้า กองทัพอากาศ และพื้นที่พักอาศัย	เพื่อช่วยดักจับไข่ม้วนจากท่อน้ำทิ้ง เพื่อแยกส่วนไข่ม้วนออกจากน้ำก่อนทำการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำ ทำให้น้ำทิ้งที่ปล่อยออกมามีคุณภาพดีขึ้น ลดกลิ่นที่เกิดจากการหมักหมมของเศษอาหารในท่อน้ำ	๑.๐	๑.๐	๑.๐	๑.๐	๑.๐	๕.๐	กองบิน รร.การบิน ร.ร.นบก.
	(๒) กิจกรรมการกำจัดน้ำเสียและไข่ม้วนในระบบระบายน้ำ โดยการใช้สารจุลินทรีย์	เพื่อให้สารจุลินทรีย์ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	๑.๐	๑.๐	๑.๐	๑.๐	๑.๐	๕.๐	
	(๓) กิจกรรมสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพในการทำความสะอาดตู้โอบุภัณฑ์ และสถานที่	ไม่ก่อให้เกิดสารอันตรายต่อแหล่งน้ำ	๑.๐	๑.๐	๑.๐	๑.๐	๑.๐	๕.๐	
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ปฏิบัติการจัดสถานีในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม	๑.๒.๑ แผนงานปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม (๑) กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึก และการรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการน้ำ	เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้กับข้าราชการ ทอ.รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ตระหนักรู้ ทอ.และประชาชน	๑.๐	๐.๕	๑.๐	๐.๕	๑.๐	๔.๐	(ตอนเมือง) นชต.ทอ. (ต่างจังหวัด) กองบิน รร.การบิน ร.ร.นบก.

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (ลบ.)					งบประมาณรวม	หน่วยดำเนินการ
			๖๗	๖๘	๖๙	๗๐	๗๑		
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม	๑.๒.๑ แผนงานปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม (๑) กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึก และการรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการอากาศ แสงและเสียง	เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการให้ความสำคัญกับการจัดการด้านมลพิษทางอากาศ แสงและเสียง ให้กับข้าราชการ ทอ.รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีระหว่าง ทอ.และประชาชน	๑.๐	๐.๕	๑.๐	๐.๕	๑.๐	(ดอนเมือง) นชต.ทอ. (ต่างจังหวัด) กองบิน รร.การบิน ร.ร.นนท.	
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ กำหนดมาตรการและควบคุมการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของข้าราชการและครอบครัว ทอ.	๑.๓.๑ แผนงานกำหนดมาตรการและควบคุมการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของข้าราชการและครอบครัว (๑) จัดทำระเบียบ กองทัพอากาศว่าด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการอากาศ แสงและเสียงของข้าราชการ และครอบครัว ทอ.	เพื่อกำหนดระเบียบ มาตรการบังคับใช้ด้านการจัดการอากาศ แสงและเสียง รวมถึงบังคับกำหนดโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม						(ดอนเมือง) คณก.สิ่งแวดล้อม ทอ. กพ.ทอ.	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู คุณภาพสิ่งแวดล้อม

๒.๑ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
	๖๗	๖๘	๖๙	๗๐	๗๑
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ส่งเสริม กำกับดูแลการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และมาตรฐานของรัฐ และ ของ ทอ. ตัวชี้วัด ๒.๑.๑ ร้อยละของหน่วยงานที่ได้มีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม					
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ การจัดการขยะมูลฝอย ตัวชี้วัด ๒.๒.๑ ร้อยละของขยะมูลฝอยที่ได้รวบรวมจากจุดทิ้งได้อย่างถูกต้อง ตัวชี้วัด ๒.๒.๒ ร้อยละของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ตัวชี้วัด ๒.๒.๓ ปริมาณขยะมูลฝอยสะสมในพื้นที่กองทัพอากาศ					
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ การจัดการคุณภาพน้ำ การระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ตัวชี้วัด ๒.๓.๑ คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ตัวชี้วัด ๒.๓.๒ คุณภาพน้ำก่อนปล่อยจากระบบบำบัดน้ำเสีย ตัวชี้วัด ๒.๓.๓ จำนวนพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขัง					
กลยุทธ์ที่ ๒.๔ การจัดการคุณภาพอากาศ แสงและเสียง ตัวชี้วัด ๒.๔.๑ ปริมาณมลพิษทางอากาศ ตัวชี้วัด ๒.๔.๒ ร้อยละการใช้อุปกรณ์ป้องกันสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ แสง และเสียง					
กลยุทธ์ที่ ๒.๕ การพัฒนาภูมิสถาปัตยกรรมและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตัวชี้วัด ๒.๕.๑ ร้อยละของพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด ๒.๕.๒ จำนวนการจัดทำสวนเศรษฐกิจพอเพียง					

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู คุณภาพสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ เพื่อให้สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการให้มีความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (ลบ.)				งบประมาณรวม	หน่วยดำเนินการ
			๖๗	๖๘	๖๙	๗๐		
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย								
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ส่งเสริม กำกับดูแล การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมให้ เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และ มาตรฐานของรัฐ และ ของ ทอ.	๒.๑.๑ แผนงานส่งเสริม กำกับ ดูแลการปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และมาตรฐาน ของรัฐ และ ของ ทอ.	- เพื่อเป็นการกำกับดูแลการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบในการจัดการขยะของ ส่วนราชการ และสถานประกอบการ พร้อมมีบทลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติ ตาม - เพื่อให้มีการตั้ง คณก. กำกับดูแล การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับขยะของ หน่วยงานตนเอง - เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานมา ประเมินผลในภาพรวมต่อไป						(ตอนเมือง) นชต.ทอ. (ต่างจังหวัด) กองบิน รร.การบิน

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (ลบ.)					งบประมาณรวม	หน่วยดำเนินการ
			๖๗	๖๘	๖๙	๗๐	๗๑		
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ การจัดการขยะมูลฝอย	๒.๒.๑ แผนงานการจัดการขยะมูลฝอย (๑) กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ทอ. (๒) กิจกรรมกำหนด/ปรับปรุงจุดรวบรวมขยะ และจัดหาภาชนะรองรับขยะอย่างเพียงพอและเหมาะสม (๓) กิจกรรมการกำหนดวงรอบการจัดเก็บขยะในแต่ละจุดรวบรวมทั้งขยะ	เพื่อจัดการขยะมูลฝอยแต่ละประเภทได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้รองรับขยะเปียก, ขยะทั่วไป และขยะที่สามารถนำกลับรีไซเคิลหรือจำหน่ายได้ในเขตบ้านพักอาศัย และสถานที่ราชการ เพื่อส่งเสริมมาตรการคัดแยกขยะ และทำให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะดวกต่อการทิ้งขยะรีไซเคิล เพื่อให้มีทรัพยากรสำหรับขนส่งขยะมูลฝอยแต่ละประเภทได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม - เพื่อกำจัดขยะเศษอาหารแบบแห้ง ซึ่งแยกแล้ว เพื่อแปรสภาพเป็นปุ๋ย - เพื่อนำวัสดุเหลือใช้จากครัวเรือนมาทำน้ำหมักชีวภาพ	๐.๕	๐.๕	๐.๕	๐.๕	๐.๕	๒.๕	(ดอนเมือง) นขต.ทอ. (ต่างจังหวัด) กองบิน ร.ร.การบิน
			๑.๐	๑.๐	๑.๐	๑.๐	๑.๐	๕.๐	
			๐.๕	๐.๕	๑.๕	๐.๕	๐.๕	๓.๕	
			๑.๐	๑.๐	๒.๕	๐.๕	๖.๐		

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (ลบ.)					งบประมาณรวม	หน่วยดำเนินการ
			๖๗	๖๘	๖๙	๗๐	๗๑		
ด้านการจัดการน้ำ									
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ส่งเสริม กำกับดูแล การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมให้ เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และ มาตรฐานของรัฐ และ ของ ทอ.	๒.๑.๑ แผนงานส่งเสริม กำกับ ดูแลการปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และมาตรฐาน ของรัฐ และ ของ ทอ.	<p>- เพื่อเป็นการกำกับดูแลการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบในการจัดการน้ำเสีย ของส่วนราชการ และสถาน ประกอบการ พร้อมมีบทลงโทษ สำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตาม</p> <p>- เพื่อให้มีการตั้ง คณก. กำกับดูแล การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำ เสียของหน่วยงานตนเอง</p> <p>- เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานมา ประเมินผลในภาพรวมต่อไป</p>						(ตอนเมือง) นชต.ทอ. (ต่างจังหวัด) กองบิน รร.การบิน	

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (ลบ.)					หน่วยดำเนินการ
			๖๗	๖๘	๖๙	๗๐	๗๑	
	(๕) กิจกรรมล้างตลาด ด้วยน้ำหมักชีวภาพ (๖) กิจกรรมการนำนมมาหมวนเวียนใช้ประโยชน์	เพื่อลดการเกิดสารเคมีตกค้างจากการชะล้างสูงแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำจากการชะล้างหรือบำบัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด	๐.๕	๐.๕	๐.๕	๐.๕	๐.๕	๒.๕
ด้านการจัดการอากาศ แสงและเสียง								
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ส่งเสริม กำกับดูแล การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมให้ เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และ มาตราฐานของรัฐ และ ของ ทอ.	๒.๑.๑ แผนงานส่งเสริม กำกับดูแลการปฏิบัติ ด้าน สิ่งแวดล้อมให้ เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และ มาตราฐานของรัฐ และ ของ ทอ. (๑) กิจกรรมการติดตามและ ประเมินการดำเนินงานจัดการ ด้านอากาศ แสงและเสียง ของส่วนราชการ และสถาน ประกอบการ	- เพื่อเป็นการกำกับการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบในการจัดการอากาศ แสงและเสียง ของส่วนราชการ และ สถานประกอบ การ พร้อมมีบทลงโทษ สำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตาม เพื่อให้มีการตั้ง คณก. กำกับการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการอากาศ แสงและเสียง ของหน่วยงานตนเอง - เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานมา ประเมินผลในภาพรวมต่อไป						(ดอนเมือง) นชต.ทอ. (ต่างจังหวัด) กองบิน รร.การบิน

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (ลบ.)					งบประมาณรวม	หน่วยดำเนินการ
			๖๗	๖๘	๖๙	๗๐	๗๑		
	(๔) กิจกรรมการจัดทำ/ปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับการพัฒนาด้านภูมิสถาปัตยกรรม	เพื่อมีความพร้อมของอุปกรณ์สำหรับการพัฒนาด้านภูมิสถาปัตยกรรม	๐.๕	๐.๕	๐.๕	๒.๐	๐.๕	๔.๐	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

๓.๑ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
	๖๗	๖๘	๖๙	๗๐	๗๑
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาโครงสร้างในการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัด ๓.๑.๑ ร้อยละของหน่วยงานที่จัดตั้งโครงสร้างการบริหารงานสิ่งแวดล้อม					
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ สร้างเครื่องมือ และกลไกในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตัวชี้วัด ๓.๒.๑ ความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ตัวชี้วัด ๓.๒.๒ ความสำเร็จในการจัดทำระบบสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัด ๓.๒.๓ ความสำเร็จในการจัดทำโครงการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม					
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ เสริมสร้างเครือข่ายประชารัฐการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศ ตัวชี้วัด ๓.๓.๑ ความสำเร็จของการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก					

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ มีการบริหารจัดการ เรียนรู้และพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมมือกับ ทอ.แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (ลบ.)				งบประมาณรวม	หน่วยดำเนินการ
			๖๗	๖๘	๖๙	๗๐		
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย								
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาโครงสร้าง ในการบูรณาการบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อม	๓.๑.๑ แผนงานพัฒนา โครงสร้างในการบูรณาการ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (๑) กิจกรรมการจัดสัมมนา ด้านการจัดการขยะมูลฝอย (๒) กิจกรรมการตรวจเยี่ยม นชต.ทอ.ด้านการจัดการขยะ มูลฝอย (๓) กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม โลก ด้านการจัดการขยะมูล ฝอย (๔) กิจกรรมสร้างศูนย์การ เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน การจัดการขยะมูลฝอย (๕) กิจกรรมการสร้างป้าย ประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการ ขยะมูลฝอย	เพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อติดตามผลงานการจัดการ สิ่งแวดล้อมของ นชต.ทอ. เพื่อให้ข้าราชการ ทอ.ให้ความสำคัญ กับการจัดการด้านการจัดการ ขยะมูลฝอย เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้แก่ข้าราชการ ทอ.และครอบครัวหรือผู้สนใจ เพื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นจิตสำนึกใน การรักษาสภาพแวดล้อมด้านการจัดการ ขยะมูลฝอย	๐.๕	๐.๕	๐.๕	๐.๕	๐.๕	(ตอนเมือง) คณ.สิ่งแวดล้อม ทอ.

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (ลบ.)				งบประมาณรวม	หน่วยดำเนินการ
			๖๗	๖๘	๖๙	๗๐		
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ สร้างเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๓.๒.๑ แผนงานสร้างเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (๑) กิจกรรมส่งเสริมการรวบรวมข้อมูลจากการทำงาน เพื่อทำไปเอทีเซลล์	เพื่อวิจัยและพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วจากร้านค้าตลาดโต้รุ่ง ทอ.	๐.๕	๐.๕	๐.๕	๐.๕	๒.๕	(คอนมือง) ขอ. ศวอ.ทอ.
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ เสริมสร้างเครือข่ายประชารัฐการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศ	๓.๓.๑ แผนงานเสริมสร้างเครือข่ายประชารัฐการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศ (๑) กิจกรรมการจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศ ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่	เพื่อสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน						(คอนมือง) คณก.สิ่งแวดล้อม ทอ. นชต.ทอ. (ต่างจังหวัด) กองบิน รร.การบิน
ด้านการจัดการน้ำ								
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาโครงสร้างในการบูรณาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	๓.๑.๑ แผนงานพัฒนาโครงสร้างในการบูรณาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (๑) กิจกรรมการจัดสัมมนาด้านการจัดการน้ำ (๒) กิจกรรมการตรวจเยี่ยม นชต.ทอ.ด้านการจัดการน้ำ	เพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านการจัดการน้ำ เพื่อติดตามผลลงงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของ นชต.ทอ.	๐.๕	๐.๕	๐.๕	๐.๕	๒.๕	(คอนมือง) คณก.สิ่งแวดล้อม ทอ.

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (ลบ.)					งบประมาณรวม	หน่วยดำเนินการ
			๖๗	๖๘	๖๙	๗๐	๗๑		
	(๓) กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกด้านการจัดการน้ำ (๔) กิจกรรมสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการน้ำ (๕) กิจกรรมการสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ำ	เพื่อให้ข้าราชการ ทอ. ได้ความสำคัญกับการจัดการด้านการจัดการน้ำ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้แก่ข้าราชการ ทอ. และครอบครัวหรือผู้สนใจ เพื่อประชมสัมพันธ์กระชับจิตใจสำนึกในการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการน้ำ	๐.๕	๐.๕	๐.๕	๐.๕	๐.๕	๒.๕	
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ สร้างเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๓.๒.๑ แผนงานสร้างเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (๑) กิจกรรมสนับสนุนการผลิตสารชีวภาพใช้ในตัวเองในทอ.	เพื่อวิจัยและพัฒนาการผลิตสารชีวภาพ							(ตอนเมือง) ศวอ.ทอ. ชมรมแม่บ้าน
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ เสริมสร้างเครือข่ายประชารัฐการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศ	๓.๓.๑ แผนงานเสริมสร้างเครือข่ายประชารัฐการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศ (๑) กิจกรรมการจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศ ด้านการจัดการน้ำ	เพื่อสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน							(ตอนเมือง) คณ.สิ่งแวดล้อม ทอ. นชต.ทอ. (ต่างจังหวัด) กองบิน ร.การบิน

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (ลบ.)				งบประมาณรวม	หน่วยดำเนินการ	
			๖๗	๖๘	๖๙	๗๐			
ด้านการจัดการอากาศ แสงและเสียง									
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาโครงสร้าง ในการบูรณาการบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อม	๓.๑.๑ แผนงานพัฒนา โครงสร้างในการบูรณาการ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (๑) กิจกรรมการจัดสัมมนา ด้านการจัดการอากาศ แสง และเสียง (๒) กิจกรรมการตรวจเยี่ยม นชต.ทอ.ด้านการจัดการ อากาศ แสงและเสียง (๓) กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม โลกด้านการจัดการอากาศ แสงและเสียง (๔) กิจกรรมสร้างศูนย์การ เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน การจัดการอากาศ แสงและ เสียง (๕) กิจกรรมการสร้างป้าย ประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการ อากาศ แสงและเสียง	เพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ด้าน การจัดการอากาศ แสงและเสียง เพื่อติดตามผลงานการจัดการ สิ่งแวดล้อมของ นชต.ทอ. เพื่อให้ข้าราชการ ทอ.ให้ความสำคัญ กับการจัดการด้านการจัดการอากาศ แสงและเสียง เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้แก่ข้าราชการ ทอ.และครอบครัวหรือผู้สนใจ เพื่อประชุมสัมมนาพัฒนาระดับจิตสำนึกใน การรักษาสีสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการ อากาศ แสงและเสียง	๐.๕	๐.๕	๐.๕	๐.๕	๐.๕	๒.๕	(ตอนเมือง) คณภ.สิ่งแวดล้อม ทอ.

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (ล.บ.)					หน่วยดำเนินการ
			๖๗	๖๘	๖๙	๗๐	๗๑	
<p>กลยุทธ์ที่ ๓.๒ สร้างเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</p>	<p>๓.๒.๑ แผนงานสร้างเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</p> <p>(๑) กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำเครื่องแม่พิมพ์ขยะ ให้มีการเผาไหม้แบบสมบูรณ์</p>	<p>เพื่อวิจัยและพัฒนาการเลือกใช้เชื้อเพลิงและวิธีการเผาขยะ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก</p>					(ตอนเมือง) ควอ.ทอ.	
<p>กลยุทธ์ที่ ๓.๓ เสริมสร้างเครือข่ายประชาชนรัฐสภาจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศ</p>	<p>๓.๓.๑ แผนงานเสริมสร้างเครือข่ายประชาชนรัฐสภาจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศ</p> <p>(๑) กิจกรรมการจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานนอกกองทัพอากาศ ด้านการจัดทำโครงการอากาศ แสงและเสียง</p>	<p>เพื่อสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน</p>					(ตอนเมือง) คณ.สิ่งแวดล้อม ทอ. นชต.ทอ. (ต่างจังหวัด) กองบิน ร.การบิน	